

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฉัตร จันทรแก้ว	ประธานสภาเทศบาล	ฉัตร จันทรแก้ว	
๒	นางเปรมจิตร สิงห์คำ	รองประธานสภาเทศบาล	เปรมจิตร สิงห์คำ	
๓	นายทวีศักดิ์ บันตะลุน	สมาชิกสภาเทศบาล	ทวีศักดิ์ บันตะลุน	
๔	นายศราวุฒิ แซ่ฮุย	สมาชิกสภาเทศบาล	ศราวุฒิ แซ่ฮุย	
๕	นางปราณี ก้องมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	ปราณี ก้องมณี	
๖	นางไกรสร โมกมุล	สมาชิกสภาเทศบาล	ไกรสร โมกมุล	
๗	นางมลลียพร ต้นสาย	สมาชิกสภาเทศบาล	มลลียพร ต้นสาย	
๘	นางวิจิตรา แก่นจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	วิจิตรา แก่นจันทร์	
๙	นางติ่ม แสนทวีสุข	สมาชิกสภาเทศบาล	ติ่ม แสนทวีสุข	
๑๐	นางคำพา ทวีผล	สมาชิกสภาเทศบาล	คำพา ทวีผล	
๑๑	นางขวัญตา โทณะกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	ขวัญตา โทณะกุล	
๑๒	นายบัวลา ประเสริฐแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	บัวลา ประเสริฐแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญส่ง ทองเจริญ	นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก	บุญส่ง ทองเจริญ	
๒	นายบุญรอด ทวีผล	รองนายกเทศมนตรี	บุญรอด ทวีผล	
๓	นายสมบูรณ์ ทวีผล	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมบูรณ์ ทวีผล	
๔	นายอุดร เหล็กกล้า	ปลัดเทศบาล	อุดร เหล็กกล้า	
๕	นายประชุม หลักทอง	รองปลัดเทศบาล	ประชุม หลักทอง	
๖	นายปมุก ศรีมงคล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปมุก ศรีมงคล	
๗	นายสมจิตร พุ่งยอดคีรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	สมจิตร พุ่งยอดคีรี	
๘	นายประชุม หลักทอง	รองปลัดเทศบาล	ประชุม หลักทอง	
๙	นางสาวเนรวดี ทศสำราญ	ผู้ช่วยงานธุรการ	เนรวดี ทศสำราญ	
๑๐	นางสาวอรุณรัตน์ พรหมเทวี	ผู้ช่วยงานป้องกันฯ	อรุณรัตน์ พรหมเทวี	
๑๑	นางสาวกัลยารัตน์ สาลี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กัลยารัตน์ สาลี	
๑๒	นางปณณิสา หลักทอง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ปณณิสา หลักทอง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก มาครบองค์ประชุมแล้ว นายฉัตร จันทร์แก้ว ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และทำการเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานา

นายอุตร เหล็กกล้า ปลัดเทศบาล

สำหรับวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม เชิญครับ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง ประกาศเขตชุมชนเทศบาลตำบลช่องเม็ก ตอนนีทราบแล้วว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างประกาศฯ ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ดูแล้วทุกท่านได้รับแล้วใช่ไหม ถ้าท่านต้องการทักท้วงแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่หรือท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ เทศบาลจะได้ปรับขณะนี้ทางเรารับฟังว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในร่างที่จะประกาศใช้ อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งเขตชุมชน ที่เปลี่ยนใหม่จะเป็นบ้านหนองเม็ก แต่เรื่องนี้ไม่ได้นำเข้าที่ประชุมเพียงแต่นำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ เรื่องนี้ไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลเพียงแต่แจ้งถ้าไม่มีท่านใดขัดแย้ง ท่านนายกเทศมนตรีก็จะได้ลงนามประกาศใช้ ประมาณต้นเดือนตุลาคม หลังจากนั้นก็เริ่มการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ไม่ใช่เขตเลือกตั้ง แต่เป็นการแบ่งเขตชุมชน เปลี่ยนแนวเขตเฉพาะบ้านหนองเม็ก อยากสอบถามไปสอบถามที่กองช่าง หรือหัวหน้าสำนักปลัด หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จะได้นำเรียนท่านนายกเทศมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานา

นางปทุมวิสา หลักทอง เลขาธิการคณะกรรมการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ต่อไปเป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียนประธานคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุม รายงานก่อนครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กนำเรียนที่ประชุม ทางคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวได้ประชุมตรวจรายงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมติที่ประชุมได้ตรวจแล้วไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม นำเรียนที่ประชุม

นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานา

ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ขอมติที่ประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ)

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ (แปรญัตติ) เรียนเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

นายทวีศักดิ์ บันตะลุน  
ประธานคกก.แปรญัตติฯ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายทวีศักดิ์ บันตะลุน ประธานคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอสรุปผลการแปรญัตติ ดังนี้

ตามที่สภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมานั้น โดยกำหนดให้ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สามารถยื่นขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ โดยกำหนดให้สามารถยื่นขอแปรญัตติ ได้ ในระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น., วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น., วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น., วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก นั้น

ด้วยได้สิ้นสุดระยะเวลาในการยื่นขอแปรญัตติดังกล่าวแล้ว ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่าในระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดยื่นเสนอขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตินี้ แต่อย่างไร ประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณาและตรวจร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก โดยที่ประชุมมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้คงไว้ตามร่างเดิมตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก โดยไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม ตอนใดหรือข้อใด และไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังกล่าวได้รายงานต่อประธานสภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความรายงานการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ อบ ๕๒๖๐๑/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ครับ

นางปทุมวิสา หลักทอง  
เลขานุการ

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมท้องถิ่นจะได้ลงมติอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ คำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน

ข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้น ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้ง หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่ไม่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้แล้วตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่ามีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย จึงขอ นำเรียนที่ประชุมเทศบาลตำบลช่องเม็ก รับทราบ ตามสรุปผลการตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม และไม่มี การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ ขึ้นการแปรญัตติ ท่านใดเห็นชอบโปรด ยกมือ

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ โดยไม่มีการแปรญัตติแต่อย่างใด ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตอนใดหรือข้อใด ให้คงตามร่างเดิม ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ)

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ  
นางปณณิสรา หลักทอง  
เลขานุการ

ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ ในวาระที่สาม (ชั้นลงมติ) ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลรับทราบก่อนการลงมติ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหมวด ๓ ข้อ ๕๒ กำหนดว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาล ตำบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้ประธานสภาเทศบาล ส่งไปยังผู้ว่าราชการพิจารณา ค่ะ

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

มีท่านใดมีความคิดเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลว่า ร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติว่าจะให้  
ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ โปรด  
ยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง งบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ จำนวน  
๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหาร  
กิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

เชิญเลขานุการแจ้งระเบียบต่อที่ประชุม

นางปณิศา หลักทอง  
เลขานุการ

การพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหาร  
กิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอำนาจตามเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท  
กฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ

ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนด  
เกินกว่าหนึ่งพันบาท

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย  
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
อนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน  
คณะกรรมการแปรญัตติ นำเรียนที่ประชุม ค่ะ

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การ  
บริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

กระผม นายบุญส่ง ทองเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก ขอเสนอต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลตำบลช่องเม็ก ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหาร  
กิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวดเดียว ครับ

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

เมื่อท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวดเดียว

มีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอต่อที่ประชุม กระผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลช่องเม็ก ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการ  
ประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวดเดียว ท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือ

**มติที่ประชุม**

มิมติอนุมัติพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ สามวาระรวดเดียว อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง  
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวต่อไป การพิจารณา เรื่องร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ) ขอเชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ ครับเรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก ขอเสนอญัตติ เรื่อง ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

ด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็กมีความประสงค์ที่จะขอให้สภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

**หลักการ**

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามความในมาตรา ๕๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก จึงยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาขึ้นใหม่ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติบังคับใช้ต่อไป

**เหตุผล**

เนื่องจากเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้น้ำถือเป็นแนวปฏิบัติในการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลช่องเม็ก มาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าการปฏิบัติงานที่ผ่านมายังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กให้ความเห็นชอบตามเป็นเทศบัญญัติ เพื่อบังคับใช้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลได้โปรดพิจารณา ครับ

นายอุตร เหล็กกล้า

นำเรียนเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประมาณสิบเก้าปี และแก้ไขเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใช้มาแล้วสามฉบับ ซึ่งแนวทางปฏิบัติ กระทรวงมหาดไทยว่าทุกห้าปีควรมีการทบทวนควรแก้ไขหรือไม่ เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งที่ผ่านมาเทศบัญญัติกิจการประปาเรา ออกมาเพื่อใช้บังคับบริเวณแปลงที่ ๑๓ มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาในทุกวันนี้ ก็เลยยกเลิกอันเก่าทั้งสามเล่มแล้วมาใช้เล่มเดียว ปัญหาแรกคือทุกวันนี้ เช่น ป.ป.ช. เคยมาตรวจสอบยัพพัฒนาเด็กเล็ก เขาบอกว่าให้ผู้รับจ้างมาใช้น้ำของศูนย์ฯ ถ้าจะใช้น้ำประปาของศูนย์เด็กเล็กฯ ผู้รับจ้างต้องมาขอใช้น้ำประปาจ่ายค่าน้ำประปาเอง เทศบัญญัติของเทศบาลเราก็เลยขอให้ใช้ตรงนี้ได้ เราก็มีการแก้ไขรายละเอียด ผู้รับจ้างก็จะสามารถมาขอใช้น้ำประปาได้ กรณีเทศบัญญัติผ่านเราคาดว่าจะทำตลาดนัดชั่วคราว มีได้รู้ คนทั่วไปก็จะสามารถมายื่นขอใช้ประปาได้ ไม่ได้กำหนดเฉพาะแปลงที่ ๑๓ แล้ว ถ้าเทศบัญญัตินี้ผ่าน หรือที่หาดแสนตอ ศาลากลางบ้านถ้ามีคนมา

- ขายของเราอนุญาตได้ สาระสำคัญหน้าตารางค่าน้ำประปา อัตราค่าน้ำประปาต่อหน่วย ที่เราเปลี่ยนแปลงต่อหน่วย ราคา ๒๑ บาทเท่าเดิม สิ่งที่น้ำประปาชั่วคราว ลูกบาศก์เมตร ๒๕ บาท ซึ่งเทศบาลฯเดิมไม่มี ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปถ้ามาขอประปาจากเทศบาล ขอใหม่ถ้านายกเทศมนตรีอนุญาต จะมีค่าใช้จ่ายตามข้อที่ ๒ รวม ๙๒๐ บาทลดลงจากฉบับเดิม ส่วนข้อที่ ๓ สรุปว่าค่าน้ำประปาเหมือนเดิม ถ้ามีรายใหม่มาขอค่าขอติดตั้งใหม่ราคาจะลดลง ถ้าเทศบาลฯนี้ผ่านก็จะเสนอนายอำเภอลงนาม ถ้านายอำเภอเห็นชอบนายกเทศมนตรีประกาศใช้ ในหลักการอภิปรายท่านก็สามารถอภิปรายได้ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
- นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานฯ ก็มาเริ่มวาระแรกขึ้นรับหลักการมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม ผมก็จะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๑ (ขึ้นรับหลักการ) สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับหลักการร่าง ร่างเทศบาลฯตำบลช่องเม็ก เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ โปรดยกมือ ครับ
- มติที่ประชุม มีมติรับหลักการร่างเทศบาลฯตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
- นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาวาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ) ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอคำแปรญัตติ
- นายอุตร เหล็กกล้า ปลัดเทศบาล ในสาระสำคัญของอัตราค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปา ท้ายเทศบาลฯตำบลช่องเม็ก ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗
- นายบัวลา ประเสริฐแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ร่างเทศบาลฯเรื่องประปาก็เป็นเรื่องดี แต่อยากจะเพิ่มเติม ในส่วนประปาชั่วคราว ขอเสนอแปรญัตติ เพิ่มค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราว ตามร่างเทศบาลฯ ค่าธรรมเนียม ลูกบาศก์เมตรละ ๒๕ บาท ขอเพิ่มเป็นลูกบาศก์เมตรละ ๓๐ บาท มันจะได้มีรายได้เพิ่ม การใช้ชั่วคราวสมควรที่จะเพิ่มเป็นสามสิบบาท การใช้น้ำประปาเราติดตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบได้ติดตามได้พิจารณา ขอบคุณครับ
- นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานฯ มีท่านใดที่จะแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
- นายบุญส่ง ทองเจริญ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล เรื่องเทศบาลฯน้ำประปาบริเวณแปลงที่ ๑๓ ผมขอให้ ปลัดเทศบาลเป็นคนชี้แจงครับ
- นายอุตร เหล็กกล้า ปลัดเทศบาล ทราบว่าเรื่องค่าน้ำประปาบริเวณ แปลงที่ ๑๓ เทศบาลซื้อท่อมาเดินเองเมื่อประมาณยี่สิบปี มันอาจมีรอยรั่ว จะทำใหม่ก็ไม่ได้ ควรรื้อวางระบบใหม่แต่เมื่อครั้งก่อนชุมชนเคยเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทราบว่าที่ประชุมให้ดำเนินการใหม่ให้ประปาเข้าไปดำเนินการ เอาประปาส่วนภูมิภาค แต่เข้าใจว่า ไปขออนุญาตที่จังหวัด เทศบาลก็ได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสามารถเข้าไปดำเนินการได้ โดยเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้รับหลักการ ว่าเทศบาลจะจ่ายเงินทั้งหมดเพียงแต่ให้ทางประปาดำเนินการ ซึ่งทางประปาส่วนภูมิภาคได้ขออนุญาตที่จังหวัด แต่ผู้ว่าราชการไม่อนุญาต แล้วท่อประปาจะเจอประจำว่ามีรอยรั่วแต่เราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใหม่ได้ ก็เลยขาดทุน บางทีก็ไปตรวจท่อเก่าไม่ได้ ก็พยายามเต็มที่ให้ขาดทุนน้อยที่สุด แต่ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีก็ให้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพราะให้ชาวบ้านมีน้ำใช้สะอาดเราพยายามหลายวิธี เนื่องจากว่าเป็นที่ราชพัสดุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล ส่วนเรื่องด้านเทคนิคให้ทางกองช่างเพิ่มเติม

- นายสมจิตร พุ่งยอดศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง นำเรียนที่ประชุม ท่อฝังมีทั้งดินใหม่ดินเก่าบางที่ก็แตกคอนกรีตถม ถ้าจะดำเนินการใหม่ก็ทำไม่ได้เพราะเป็นที่ราชพัสดุ ถ้าเรื่องเทคนิค ทำไม่ได้จริงๆครับ ถ้าสามารถทำได้ท่านนายกเทศมนตรีก็ให้ทำไปตั้งนานแล้ว
- นายบุญส่ง ทองเจริญ นายกเทศมนตรี เรื่องบริเวณแปลงที่ ๑๑ แปลงที่ ๑๓ กระทบได้ทำหนังสือไปยังธนารักษจังหวัด อุบลราชธานี ขอใช้ ขอสาธารณูปโภคขอใช้พื้นที่ แต่ทางธนารักษ ไม่อนุญาตให้ใช้ จึงนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบ
- นายฉัตร จันทร์แก้ว มีท่านจะแปรญัตติ หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เรื่องอัตราค่าน้ำประปา ข้อ ๑.๒ ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราว ลูกบาศก์เมตรละ จาก ๒๕ บาท เป็น ลูกบาศก์เมตรละ ๓๐ บาท ที่ประชุมเห็นด้วย หรือไม่ โปรดยกมือ ครับ
- มติที่ประชุม มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อัตราค่าน้ำประปา ข้อ ๑.๒ ค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราว ลูกบาศก์เมตรละ จาก ๒๕ บาท เป็น ลูกบาศก์เมตรละ ๓๐ บาท เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นางปณณิสา หลักทอง เลขาธิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ วรรคสี่ การพิจารณาข้อบัญญัติได้ใช้เวลาพิจารณาพอสมควร ปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติ ประธานสภาเทศบาล จึงขอความเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างฯ เดิม
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
- นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาวันที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการและไม่มีการขอแปรญัตติแล้ว ต่อไปขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลช่องเม็ก เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
- นายฉัตร จันทร์แก้ว ประธานฯ ๓.๔ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
- นายบุญส่ง ทองเจริญ นายกเทศมนตรี ครับ ต่อไป เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ
- นายบุญส่ง ทองเจริญ นายกเทศมนตรี เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กผม นายบุญส่ง ทองเจริญ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็กมีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้
- หลักการ  
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ รายการ จำนวนงบประมาณ ๑๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง

- มม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๙,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก จำนวน ๑ ชุดๆละ ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
ประกอบด้วย
๑. เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด - กำลังขยายขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์
  ๒. ชุดลำโพงติดผนัง จำนวน ๒ ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว กำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัตต์
  ๓. ชุดไมโครโฟนสำหรับประธาน จำนวน ๑ ชุด เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ มีสวิทช์ตัดการสนทนาสำหรับกีดตัดการทำงานของชุดผู้ร่วมประชุม โดยไม่ตัดไมโครโฟนตนเอง
  ๔. ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๒ ชุด เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์
- มีลำโพงฟังเสียงการประชุมในตัวพร้อมปุ่มปรับความดังเสียง ตัดลำโพงตนเองเมื่อเปิดไมโครโฟน ทั้งนี้ เป็นราคาคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด

#### เหตุผล

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้เทศบาลมีงบประมาณสำหรับดำเนินการตามที่ผู้บริหารได้วางแผนได้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้พิจารณาอนุมัติ ครับ

นายฉัตร จันทรแก้ว  
ประธานฯ

นางปณณิสา หลีกทอง  
เลขานุการสภาเทศบาล

มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางปณณิสา หลีกทอง เลขานุการได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงข้อกฎหมาย รายละเอียดเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการที่ ๑

#### โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอ่อนทอง หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก งบประมาณตั้งไว้ อนุมัติ จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท เงินงบประมาณคงเหลือก่อนโอนงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ จำนวนงบประมาณที่โอนลด จำนวน ๑๐๙,๘๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน ๒๐๐ บาท

**โอนเพิ่ม รายการที่ ๑**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ  
เผยแพร่ รายการจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑๒,๙๐๐ บาท

**โอนเพิ่ม รายการที่ ๒**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ  
เผยแพร่ รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๒๙,๙๐๐ บาท

**โอนเพิ่ม รายการที่ ๓**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก จำนวน  
๖๗,๐๐๐ บาท

สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา  
ท้องถิ่น จึงขอเรียนข้อระเบียบกฎหมายต่อที่ประชุม ค่ะ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

มีท่านใดจะอภิปรายต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ช่องเม็ก มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่  
นายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
งบประมาณจำนวน ๑๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

๓.๕ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ต่อไป เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
จำนวน ๘ โครงการ ให้สภาเทศบาล ได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมแต่ละโครงการไป  
เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ  
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก  
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้  
หลักการ ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร  
เทศบาลตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

**โครงการที่ ๑** โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ ๓ หน้าเทศบาล กองช่าง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ ๓ หน้า  
เทศบาล เงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

**เหตุผล**

ตามที่เทศบาลตำบลช่องเม็กได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า  
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ ๓ หน้าเทศบาล เงิน

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นกรณีที่ยังมีโครงการส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันหากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอันพับไป

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ ๓ หน้าเทศบาล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ ๓ หน้าเทศบาล งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ต่อไปเป็นโครงการที่ ๒ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน พงษ์สวัสดิ์ หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพงษ์สวัสดิ์ หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก  
เงินงบประมาณจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

**เหตุผล**

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน  
พงษ์สวัสดิ์ หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณจำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง  
แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบล  
ช่องเม็กยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่  
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ  
จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา  
เทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพงษ์สวัสดิ์  
หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก งบประมาณจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท  
ถ้วน) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน พงษ์สวัสดิ์ หมู่ ๑  
บ้านหนองเม็ก งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยมติ  
เป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ต่อไปเป็นโครงการที่ ๓ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ  
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก  
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

**หลักการ**

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเทศบาล  
ตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนร่วมใจ  
หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระดับ  
ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนร่วมใจ หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณ  
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

**เหตุผล**

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่วมใจ หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่วมใจ หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่วมใจ หมู่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ต่อไปเป็นโครงการที่ ๔ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

**หลักการ**

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน ดังนี้

**โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก เงินงบประมาณจำนวน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**เหตุผล**

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก เงิน  
งบประมาณจำนวน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจาก  
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีความจำเป็นต้อง  
ดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา  
เทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก เงิน  
งบประมาณจำนวน ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โปรดยกมือ  
ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก เงินงบประมาณจำนวน  
๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ  
จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายฉัตร จันทร์แก้ว      ต่อไปเป็นโครงการที่ ๕ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

ประธานฯ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ  
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก  
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเทศบาล  
ตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล  
ช่องเม็ก โดยปรับปรุงให้เป็นห้องทำงานสำหรับพนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสา  
ธารณภัย โดยปรับปรุงเป็นห้องทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล เงินงบประมาณจำนวน  
๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เหตุผล

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  
๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุง  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยปรับปรุง  
เป็นห้องทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล เงินงบประมาณจำนวน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยปรับปรุงเป็นห้องทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล เงินงบประมาณจำนวน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยปรับปรุงเป็นห้องทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล เงินงบประมาณจำนวน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๖ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหอมเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งดินดำ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหอมเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งดินดำ เงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

#### เหตุผล

ตามที่ เทศบาลตำบลช่องเม็กได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหอมเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งดินดำ เงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ จำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายฉัตร จันทรแก้ว  
ประธานฯ

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหอมเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งดินดำ เงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหอมเย็น หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งดินดำ เงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำนวน ๑๑ เสียง  
ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายฉัตร จันทรแก้ว  
ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๗ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกั้นเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนธิดา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเม็ก กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนธิดา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลช่องเม็กได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนธิดา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ จำเป็นต้องกั้นเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายฉัตร จันทรแก้ว  
ประธานฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนธิดา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนธิดา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเม็ก เงินงบประมาณ  
๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำนวน  
๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

ต่อไปเป็นโครงการที่ ๘ เรียนเชิญนายกเทศมนตรี ครับ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายบุญส่ง ทองเจริญ  
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก มีความประสงค์ที่จะขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก  
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้

**หลักการ**

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเทศบาลตำบลช่องเม็ก เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารเทศบาล  
ตำบลช่องเม็ก จึงขออนุมัติกันเงิน กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนแสนสุข หมู่ ๒ บ้านโป่งดินดำ ตำบล  
ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ  
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง  
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนแสนสุข หมู่ ๒ บ้านโป่งดินดำ เงิน  
งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**เหตุผล**

ตามที่ เทศบาลตำบลช่องเม็กได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการชุมชนกองทุนพัฒนา  
ไฟฟ้า ตามมาตรา ๙๗ (๓) ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า  
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนแสนสุข หมู่ ๒ บ้านโป่งดินดำ  
เงินงบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลช่องเม็กยังมีความ  
จำเป็นต้องดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  
ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ จำเป็นต้องกันเงินไว้  
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอเสนอสภาเทศบาลตำบลช่องเม็กได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ครับ

นายฉัตร จันทร์แก้ว  
ประธานฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภา  
เทศบาลตำบลช่องเม็ก มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนแสนสุข หมู่ ๒ บ้านโป่งดินดำ เงิน  
งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนแสนสุข หมู่ ๒ บ้านโป่งดินดำ เงินงบประมาณ  
๒๑๙,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ  
จำนวน ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔  
นายศรารุณี แซ่ฮ้อย  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องอื่น ๆ

เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กระผมมีความคิดเห็นเรื่องการแบ่งแยกชุมชนระหว่าง เสรีภาพกับชุมชนพักฎ เขตบ้านหนองเม็ก อยากให้นายกช่างวัดใหม่ ร่องน้ำคอนแค้นตอน ปลายไปสุดเขตห้วยหลวงด้านทิศตะวันออก อยากให้ทำตัวนี้ใหม่เพื่อความไม่สับสนระหว่าง ชุมชนพักฎ กับชุมชนเสรีภาพ ถ้าเอาถนนบำรุงรัตน์ จะสับสนในอนาคต แก้ไขตัวนี้ด้วย ครับ บ้านเหล่าอินทร์แปลงก็ตามเดิมครับ ผม ไม่น่าจะมีปัญหา ขอขอบคุณครับ และอีกเรื่อง อยากให้เทศบาลประสานไปทางการไฟฟ้ายกสายไฟที่บริเวณถนนต้นสาย สายไฟฟ้าตกลง มาหลายปีอยู่ในระดับต่ำ อยากให้ประสานทางการไฟฟ้าช่วยเอาสายไฟฟ้าขึ้น และให้ทาง เทศบาลตัดต้นไม้ออก เอาสายไฟฟ้าขึ้น อยากให้ผู้บริหารทำหนังสือไปยังการไฟฟ้าก็ได้ครับ กำหนดวันจะได้นัดทางเทศบาล ตัดกิ่งไม้ ออก ขอขอบคุณครับ

นางเปรมจิตร สิงห์คำ  
รองประธานประธาน

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ดิฉัน นางเปรมจิตร สิงห์คำ รองประธานสภาเทศบาล อยากเสนอไฟฟ้าตามถนนเป็นเขตความรับผิดชอบเราไหมคะ มันมืด ทุกเส้นหลักเส้นใหญ่ ฝากทางกองช่าง ทางคณะผู้บริหารช่วยติดตามให้ด้วยนะคะ มันมืดมาก การสัญจรไปมามันก็ลำบากพี่น้องประชาชน และพี่น้องเดือดร้อนจริง อยากให้ ประสานฝากเรื่องตอนนี้มีลิงเข้ามาหากินในพื้นที่เขตเทศบาล มาหากินเอาของกินชาวบ้าน อยากฝากประสานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วยคะ และเรื่องการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน เหล่าอินทร์แปลง รางน้ำทางเทศบาลก็ได้เข้าไปดำเนินการให้แล้วแต่เหลือก็อกน้ำยังไม่ทำ อยากฝากให้ช่วยไปทำให้ด้วยนะคะ สายฉีดชำระยังไม่มี ฝากด้วยนะคะ ฝากทางกองช่าง ช่วยดูให้อีก ขอขอบคุณคะ

นายสมจิตร พุ่งยอดศิริ  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
นายบุญรอด ทวีผล  
รองนายกเทศมนตรี

เรื่องไฟฟ้าถนนเส้นหลัก ทางกองช่างได้ทำหนังสือไปยังทางการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ประ มานสามครั้ง ทางช่างจะได้ช่วยประสานตามอีกครั้ง ครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญส่ง ทองเจริญ  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านรองประธานสภาเทศบาลได้ แจ้งเรื่องมีลิงเข้ามาหากินในพื้นที่เขตเทศบาล นำเรียนว่าเป็นเรื่องที่อันตราย ที่วัดในเขต เทศบาลยังเข้าไปหากินหลายรอบ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน หาทางแก้ไข

นายอุดร เหล็กกล้า  
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารนำเรียนเรื่องการล้างตลาด ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปดำเนินการแล้ว ส่วนเรื่องไฟฟ้าบริเวณถนนหมายเลข ๒๑๗ ทางเทศบาลได้ประสานทางไฟฟ้าแล้ว

นายฉัตร จันท์แก้ว  
ประธานฯ

นำเรียนเรื่องการทำหนังสือไปทางไฟฟ้า ขอแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวทางไฟฟ้าน่าจะได้รับเรื่อง แล้วเพราะตามที่ทราบทางไฟฟ้าได้มาดำเนินการซ่อมแซมบริเวณหน้าร้าน ช. วันชัย ก็น่าจะ ได้รับเรื่องแล้วเพราะเป็นหนังสือจากเทศบาลฉบับเดียวกัน

มีท่านใดเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอพระคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้า ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ ขอสรุปผลการประชุมที่ได้ประชุมในวันนี้ ประธานสภา เทศบาลได้สรุปผลการประชุมต่อที่ประชุม และทำการปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ปุณณิสสา หลักทอง ผู้จดยางานการประชุมสภาเทศบาล  
(นางปุณณิสสา หลักทอง)

ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ในการประชุมครั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการวิสามัญตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ปราณี ก้องมณี ประธานตรวจรายงานการประชุม  
(นางปราณี ก้องมณี)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

(ลงชื่อ) มลัษพร ต้นสาย ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางมลัษพร ต้นสาย)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

(ลงชื่อ) บัวลา ประเสริฐแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายบัวลา ประเสริฐแก้ว)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) ฉัตร จันทรแก้ว ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายฉัตร จันทรแก้ว)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลช่องเม็ก